



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com



กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวนหย่อมและบริเวณแปลงผักสวนครัว ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณภายใน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมหมู่บ้านร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบลนาเลิงพร้อมกับชาวบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เพื่อรับทราบและรับฟังปัญหาการบริหารจัดการขยะ : วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงมอบหมายให้นายสุตใจ คำใจ รองนายก อบต.นาเลิง และนายสกันธ์ กลางชนีย์ รองนายก อบต.นาเลิง พร้อมหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาเลิง เข้าร่วมประชุมการประชุมหมู่บ้านร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบลนาเลิงพร้อมกับชาวบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เพื่อรับทราบและรับฟังปัญหาการบริหารจัดการขยะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะประโยชน์ บ่อขยะบุง บักเนา หมู่ที่ ๔ พร้อมทั้งชี้แจงผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และโครงการต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศฯ



การประชุมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก : วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ของ ศพด ทั้ง ๒ แห่ง ร่วมงาน เพื่อประชุมทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-๑๙ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักกาดหญ้าฯ เพื่อบรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่



การตรวจดูความพร้อมและความเรียบร้อย ในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑ /๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ร่วมตรวจดูความพร้อมและความเรียบร้อย ในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑ /๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิง คั้งสะอาดสะอาดพร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์ฯ และเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค การบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด - ๑๙



การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง ตลาด : วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง ตลาด พ.ศ.... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งตลาด การขออนุญาต ฯ หลักเกณฑ์สุขลักษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายของ ฯลฯ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการตลาด ให้ถูกสุขลักษณะ ตามกฎหมายการสาธารณสุขฯ และนำผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บริหาร อบต.นาเลิง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ : วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และอบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี พร้อมอธิบาย กฎ กติกา การจับรางวัลถุงพลาสติกทองคำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมอบสลากฯ แก่สมาชิกจำนวน ๓๗๙ ครั้วเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



โครงการ “ปรับกระบวนการทัศน์ ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน” : วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสกันธ์ กลางชนีย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายจักรภณัท พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นตัวแทน อบต.นาเลิง เข้าร่วมโครงการ “ปรับกระบวนการทัศน์ ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน” เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติและ เข้าร่วมโล่รางวัลระดับทอง องค์การต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อนชุมชนไอโอดีนยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔: วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาเลิง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕), การพิจารณาร่างของบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเลิง เรื่อง ตลาด, การโอน การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหม่อม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง